




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

31 ธันวาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่ และข่าวอื่นๆ	
<p>เทศกาลปีใหม่</p> <p>1. เตือนอย่ากินแป้งมาก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จิงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เตือนช่วงการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่ อย่ากินอาหารมากเกินไป โดยเฉพาะอาหารจำพวกแป้งและไขมันสูง ควรเพิ่มการบริโภคผัก ผลไม้ ในมื้ออาหารให้มากขึ้น ผู้ที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรค NCDs ควรเลือกอาหารที่มีไขมันต่ำ น้ำตาลน้อย และเกลือในปริมาณพอเหมาะ แนะนำให้ประยุกต์ใช้สมุนไพรในการปรุงเมนูอาหาร อาทิ เมนูไก่อบสมุนไพร น้ำสมุนไพร เช่น น้ำชาดอกคําฝอย น้ำมะตูม นอกจากนี้ สมุนไพรบางชนิดสามารถนำมาทำเป็นเครื่องดื่ม “มีอกเทล” ไร้แอลกอฮอล์ได้ด้วย เช่น มีอกเทลอัญชันตะไคร้มะนาว ทั้งนี้ ควรเริ่มต้นกิจกรรมเพื่อสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในปีใหม่ และดูแลสุขภาพจิตใจด้วยการทำสมาธิ ฟังเพลง ตีมน้ำสะอาดและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ</p> <p>2. ตรวจเยี่ยม รพ.ตรัง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ prd.</p> <p>- นพ.ศักดา อัลภาชน์ รองปลัด สร. พร้อมด้วย นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รก.ผู้ตรวจราชการ สร. เขตสุขภาพที่ 12 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเสริมพลังแก่ จนท.รพ.ตรัง และการดำเนินงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หอผู้ป่วยประภายสุข (จิตเวช) หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ พร้อมรับฟังการนำเสนอการเตรียมความพร้อม 10 วันอันตราย ติดตามงานจิตเวชและยาเสพติด พร้อมกล่าวว่า สร. มีการเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 โดยให้ความสำคัญระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งแต่การปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุ การขนส่งผู้บาดเจ็บ และการรักษาต่อเนื่องไปจนถึงมือแพทย์ เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการจากอุบัติเหตุ นอกจากนี้ ที่ประชุม กก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เห็นชอบเพิ่มวันเฝ้าระวังจาก 7 วัน เป็น 10 วัน ตั้งแต่ 27 ธ.ค. 67 - 5 ม.ค. 68 จึงขอให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินและผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น</p>	
<p>เมืองสุขภาพดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลีนิวส์, โปสต์ทูเดย์)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า เมื่อเดือนตุลาคม 2567 นพ.จอส ฟอนเดอลา ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยได้มอบโล่และประกาศนียบัตร เมืองสุขภาพดี (SEAR Healthy City Network Awards 2024) ให้แก่ 4 เมืองของไทยที่ผ่านการประเมินในระดับภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก คือ เทศบาลเมืองสะเดา จ.สงขลา กรุงเทพฯ เทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี และเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเมืองเหล่านี้สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาตามนโยบายของนายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สร. ในการพัฒนาองค์ประกอบและสิ่งแวดล้อมของเมืองต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน จึงได้มีการมอบหมายให้กรมอนามัยพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่องและขยายผลไปสู่เมืองอื่น ๆ ผ่านกลไกการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้</p> <p>- นพ.จิตติ แสงธรรม รองอธิบดีกรมอนามัย เผยว่า กรมอนามัยจะเร่งประสานเครือข่าย อปท. ในการพัฒนาเมืองสุขภาพดี เพื่อสร้างความมั่นใจและมาตรฐานสุขภาพibalสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสามารถเป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยได้อีกด้วย</p>	
<p>ส่งทีม MCATT ดูแลครอบครัวเหยื่อเครื่องบินไกลตกรันเวย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, hfocus)</p>	

<p>- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยกรมสุขภาพจิตพร้อมส่งทีมเยียวยาใจ MCATT ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สายการบินเซจูแอร์โลกตกรันเวย์ชนกับรั้วภายในสนามบินนานาชาติมูอัน ประเทศเกาหลีใต้ ได้มอบหมายให้ทีม MCATT ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ร่วมกับ รพ.จิตเวชเลยราชชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ร่วมกับ รพ.สวนปรุง รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ผู้ได้รับผลกระทบเพื่อประสานการวางแผนเยียวยาจิตใจ ซึ่งญาติผู้ใกล้ชิดมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ราย ทุกรายมีความเครียดสูง ได้ให้คำปรึกษาและให้ยารักษาตามอาการ พร้อมติดตามดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p>ขับเคลื่อนโอนภารกิจสุขภาพจิตและยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.ศักดิ์ อธิภาชน์ รองปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าประชุมขับเคลื่อนโอนภารกิจสุขภาพจิตและยาเสพติดจาก “กรมการแพทย์” ไป “กรมสุขภาพจิต” ว่า ขณะนี้มีการติดตามข้อมูลและรายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เรื่องการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดและจิตเวชไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมชูแอป “ล้อมรั้ว” ให้ญาติได้ดูการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจอีกชั้น ส่วนการแบ่งส่วนราชการให้ สบยช. และรพ.ธัญญารักษ์ ทั้ง 6 แห่ง มาสังกัดกรมสุขภาพจิต ขณะนี้อยู่ในระหว่างการทำเนิการของทั้งสองกรมตามแนวทาง กพร. เพื่อออกเป็นกฎกระทรวงต่อไป</p>	
<p>แต่งตั้งผู้ตรวจราชการ สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สป.สธ. 7 ราย ดังนี้ 1.นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ 2.นายอภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 3.นายสามารถ ธีระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. 4.นายสุภโชค เวชภัณฑ์เกษิษฐ์ ผู้ช่วยปลัด สธ. 5.นายวีระชัย นวลชัย รองเลขาธิการ ออย. 6.นายปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ 7.นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป</p>	
<p>โควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์</p> <p>- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โควิด 19 รายสัปดาห์ (22 – 28 ธ.ค.67) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รักษาใน รพ. 3,039 ราย มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย โดย 10 จังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด ดังนี้ เชียงใหม่ 863 ราย สงขลา 142 ราย ชลบุรี 102 ราย นครราชสีมา 87 ราย พังงา 83 ราย นนทบุรี 60 ราย กรุงเทพฯ 58 ราย ภูเก็ต 51 ราย จันทบุรี 43 ราย และปทุมธานี 42 ราย</p>	
<p>ปะระเบิดปิงปองใส่ รพ.ควนขนุน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ บ้านเมือง</p> <p>- จนท.ตำรวจ สภ.ควนขนุน จ.พัทลุง รับแจ้งเหตุเจ้าพนักงานพล รพ.ควนขนุน ว่ามีคนปาลูกระเบิดปิงปองใส่โรงพยาบาลทำให้เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยแตกตื่น และตกใจ ล่าสุด ผู้กำกับ สภ.ควนขนุน พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่ที่ตรวจสอบ พบเป็นการปะระเบิดปิงปองมาจากกำแพงโรงพยาบาลทางด้านนอกเข้ามาประมาณ 10 เมตร ไม่มีอะไรได้รับความเสียหาย แต่การกระทำดังกล่าวถือว่าไม่เหมาะสม เพราะจุดระเบิดอยู่ใกล้ถึงออกซิเจน เครื่องพ่นยาของ รพ. พร้อมให้ชุดสืบสวนเร่งหากล่องวงจรปิดสืบหากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p>อหิวาตกโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (prd., ch7)</p> <p>- องค์การอนามัยโลก ประกาศให้การแพร่ระบาดของอหิวาตกโรคในขณะนี้ เป็นภาวะฉุกเฉินครั้งใหญ่ หลังพบผู้ป่วยเพิ่มสูงสุดในรอบกว่าทศวรรษ โดยมีสัญญาณการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2564 ที่พบเชื้อใน 35 ประเทศ และเป็น 44 ประเทศในปีถัดมา อีกทั้งการระบาดครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ทรัพยากรโลกมีจำกัด สังเกตได้จากระบบน้ำประปาและระบบสาธารณสุขในหลายประเทศที่มีไม่เพียงพอ พร้อมชี้ว่า แนวทางควบคุมโรคที่ดี คือ การให้วัคซีนแก่ประชาชน แต่การผลิตยังดำเนินการได้ไม่ตามเป้า จึงเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ เร่งแก้ปัญหาหน้าและสาธารณสุข เพื่อหยุดวงจรการแพร่กระจายของเชื้อ</p>	